

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NGẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v triển khai biện pháp phòng
chống dịch bệnh Cúm gia cầm và
các chủng Vi rút cúm gia cầm có
khả năng lây sang người

Lục Ngạn, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 2021 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 40 ổ dịch Cúm gia cầm tại 14 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, buộc phải tiêu hủy trên 100.000 con gia cầm. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch Cúm gia cầm A/H5N6 và A/H5N1 tiếp tục lây lan rộng và có khả năng xâm nhiễm vào địa bàn là rất cao.

Thực hiện Văn bản số 230/SNN-CNTY ngày 09/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây lan sang người. Để tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện:

Phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Cúm cho đàn gia cầm; giám sát dịch bệnh và sự lưu hành vi rút cúm A/H5N1, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn theo quy định của Pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gia cầm mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan.

Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp chỉ đạo cán bộ chuyên môn cấp xã, thị trấn thống kê, đăng ký số lượng gia cầm phải tiêm phòng. Đồng thời phối

hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính Kế hoạch lập dự trù kinh phí phục vụ công tác Phòng, chống dịch bệnh.

Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

2. UBND các xã, thị trấn:

Tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm ngoài nguồn hỗ trợ của huyện; bảo đảm kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời, không chểnh mảng khi dịch bệnh xảy ra.

Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố và cán bộ chuyên môn phối hợp với ngành Chăn nuôi Thú y quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về dịch bệnh Cúm gia cầm, các yêu cầu về vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm; không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh. Hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng dịch; tiêm phòng vắc xin Cúm cho đàn gia cầm.

Chỉ đạo Y tế xã chủ động phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, sản phẩm gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch Cúm gia cầm.

3. Đoàn Kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật huyện:

Tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các địa điểm tập kết, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vận chuyển ra vào địa bàn huyện.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của nhà nước trong phòng chống dịch bệnh động vật.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên (thực hiện).
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Thi